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Fundargerð 459. fundar 
stjórnar Hafnasambands Íslands 

Árið 2023, föstudaginn 8. desember kl. 12:00 kom stjórn Hafnasambands Íslands saman 
til fundar á Icelandair Hótel Reykjavík Natura, Satt Restaurant.

Fundinn sátu: Lúðvík Geirsson, Gunnar Tryggvason, Pétur Ólafsson, Þórdís Sif 
Sigurðardóttir, Elliði Vignisson, Björn Arnaldsson og Dóra Björk Gunnarsdóttir.  

Að auki sat fundinn Valur Rafn Halldórsson, sem ritaði fundargerð.

Fundargerðin var færð í tölvu. 

Þetta var tekið fyrir:

1.  Fundargerð 458. fundar - 2301001HA

Lögð fram til kynningar fundargerð 458. fundar stjórnar hafnasambandsins 
frá 17. nóvember 2023 sem undirrituð hefur verið með rafrænum hætti.

2.  Frumvarp til laga um breytingu á hafnalögum - 2303002HA

Gert var grein fyrir stöðu málsins en ekki liggur fyrir hvenær málið verður lagt 
fyrir Alþingi. Vonir standa til að það verði klárað á vorþingi.

3.  Fjarvigtun - 2009021HA

Skýrt var frá stöðu málsins en vonir standa til að hægt verði að hefja 
tilraunaverkefni á næsta ári. Ekki hefur verið ákveðið hvaða hafnir munu taka 
þátt í tilraunaverkefninu.

4.  Öryggismál í höfnum - 2312002HA

Gunnar Tryggvason lagði til að hafnasambandið kæmi að því að útbúa 
fræðsluefni um öryggismál í höfnum. Jafnframt lagði hann til að 
hafnasambandið færi í samstarf við Samgöngustofu og Vinnueftirlitið um 
öryggismál. 

https://www.faxafloahafnir.is/onnur-hafnarthjonusta/

Stjórn tekur jákvætt í erindið. Formanni og hafnarstjóra Faxaflóahafna falið að 
ræða við Samgöngustofu og kanna alla möguleika í þessum efnum. Jafnframt er 
fulltrúum hafnasambandsins í fagráði um siglingamál falið að taka málið upp á 
þeirra vettvangi.

5.  Úrvinnslusjóður - veiðafærasamningur við SFS - 2012002HA

Formaður gerði grein fyrir því að búið væri að skipa nýja stjórn Úrvinnslusjóðs 
en að ekkert nýtt væri að frétta af veiðafærasamningnum.

6.  Veðurstofa Íslands - beiðni um aðgengi að veðurmælingum hjá höfnum - 
2312001HA

Lagt fram erindi frá Veðurstofu Íslands, dags. 29. nóvember 2023, um beiðni 
um aðgengi að veðurmælingum á hafnarsvæðum. 
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Stjórn Hafnasambands Íslands hvetur hafnir til að vera í samstarfi við 
Vegagerðina og veita stofnuninni aðgengi að veðurmælingum á hafnarsvæðum.

7.  Cruise Iceland og staða skemmtiferðaskipa - 2105003HA

Pétur, formaður Cuise Iceland, gerði grein fyrir umræðu um tollamál 
farþegaskipa.

8.  Sjávarútvegsstefna og frumvarp til laga um sjávarútveg - óskað umsagnar - 
2312003HA

Lögð fram Sjávarútvegsstefna og frumvarp til laga um sjávarútveg sem var 
birt í Samráðsgátt 24. nóvember 2023.

Formanni og Birni falið að útbúa umsögn í samvinnu við lögfræðing hjá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 

Fundi var slitið kl. 13:30


